

**BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH**

\*\*\*

Số: 135-KH/TĐTN-BPT

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2019

**KẾ HOẠCH****Triển khai thực hiện phong trào thi đua  
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019**

Căn cứ Kế hoạch số 920/KH-UBND, ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cấp bộ Đoàn, Hội về tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại từng địa bàn khu dân cư, vùng nông thôn, biên giới, góp phần vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền; tổ chức tốt các buổi tọa đàm, hội thảo để tìm ra các mô hình phù hợp, hiệu quả sát thực tế, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên sơ kết đánh giá kết quả thực hiện từng mặt công tác nhằm rút ra những mặt làm tốt để nhân rộng, tìm nguyên nhân các mặt tồn tại chưa tốt để rút kinh nghiệm chấn chỉnh, khắc phục

**II. NỘI DUNG THI ĐUA**

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, trọng tâm là: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các Chỉ thị của Bộ Công an, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các cuộc thi, diễn đàn thanh niên nhằm tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm



cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và quần chúng nhân dân biết và chủ động trong công tác phòng, chống. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên và nhân dân.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong thực hiện Kế hoạch số 893/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 2046/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 3796/KH-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Công văn số 869/UBND-NC ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 26/6/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”. Nội dung tuyên truyền thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

3. Triển khai xây dựng các mô hình mới, cách làm hay thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; kịp thời đề xuất khen thưởng, chính xác, đúng đối tượng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, nhất là các cá nhân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm để nhân rộng.

4. Phát động rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn, Hội nghiên cứu đề ra cách làm hay phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình trong công tác xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên, học sinh sinh viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

5. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng và củng cố tổ chức, các loại hình hoạt động của Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các tổ, đội thanh niên xung kích an ninh, đội tuần tra nhân dân,... tham gia tuần tra bảo vệ xóm, ấp; phát động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh và khu dân cư không có tội phạm.

6. Đẩy mạnh công tác phối hợp cùng ngành công an nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội “Thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin” tại địa phương, xây dựng các mô hình giúp đỡ về kinh tế cho người đã từng phạm tội tái hòa nhập cộng đồng có môi trường lành mạnh rèn luyện và tự tạo thu nhập cá nhân.

### III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 24/HD-LHKT ngày 07/10/2015 giữa Sở Nội vụ và Công an tỉnh về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân số và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Đối với Tỉnh đoàn

Xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" tại địa phương, đơn vị mình.

Tham mưu các cơ quan chức năng phát tài liệu, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tại các địa bàn dân cư, các khu cụm công nghiệp, vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nơi được cho là điểm nóng của các loại hình tội phạm.

Tổ chức các chương trình giáo dục, hướng nghiệp, hướng thiện cho thanh thiếu niên.

Cử cán bộ phụ trách, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, đơn vị.

### 2. Đối với huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp với địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên thanh niên và cộng đồng dân cư. Đặc biệt, chủ động phối hợp với ngành Công an, Quân sự, Biên phòng trong công tác đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động của các loại tội phạm; vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiếp nhận lao động là những thanh niên nam, nữ làm lỡ vào làm việc; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các thanh niên làm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Tăng cường tổ chức các chương trình giáo dục trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và học sinh sinh viên.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về Tỉnh đoàn (qua Ban Phong trào) trước ngày **31/12/2019**.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn./.

#### Nơi nhận:

- VP I, II TW Đoàn;
- Ban ĐKHTN TW Đoàn;
- BCD phong trào TDBV ANTQ (CATN);
- Sở Nội vụ (Ban TĐ-KT);
- Huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT, Website.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Võ Quốc Khánh**